

CHỈ THỊ

Về việc cấm nhập khẩu, lưu hành, tàng trữ, mua bán, sử dụng loại sâu có tên khoa học *Tenebrio molitor* (L) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Gần đây trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện một loại côn trùng lạ (dạng sâu) có tên khoa học là *Tenebrio molitor* (L) dùng làm thức ăn cho chim cảnh. Đây là loại côn trùng du nhập trái phép vào lãnh thổ Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành chỉ thị số 07/NN-BVTV ngày 13-3-1996 về việc cấm nhập khẩu, lưu hành và sử dụng, vì loại sâu này ăn tạp, phát triển nhanh, sống lâu, có khả năng thích ứng với môi trường, gây hại cho nhiều loại sản phẩm trong kho và chưa có ở nước ta.

Để thực hiện nghiêm chỉnh pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật, điều lệ kiểm dịch thực vật ban hành kèm theo Nghị định 92/CP ngày 27-11-1993 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các ban ngành, các địa phương khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau :

1/ Cấm nhập khẩu, vận chuyển, lưu hành, tàng trữ và mua bán, sử dụng loài côn trùng lạ có tên là *Tenebrio molitor* (L) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Các tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật ;

2/ Sở Nông nghiệp thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các đoàn thể và các cơ quan thông tin đại chúng, tuyên truyền phổ biến, giải thích trong cán bộ và nhân dân nhận thức về tác hại của loại côn trùng nói trên, đấu tranh ngăn chặn, phát hiện và báo cáo cho các cơ quan hữu quan để xử lý kịp thời ;

3/ Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với ngành bảo vệ thực vật kiểm tra các cửa hàng, các điểm kinh doanh chim cảnh. Nơi nào có bán loài sâu lạ này thì phải tịch thu, tiêu hủy ngay tại chỗ và hướng

dẫn cho các cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh chim cảnh và thực phẩm cho chim làm bằng cam kết không mua bán, tàng trữ loại sâu này. Đối với các đầu mối, các đường dây nhập lậu phải tập trung ngăn chặn. Trong trường hợp cần thiết, phải lập hồ sơ đưa ra xét xử trước pháp luật.

Giao cho Sở Nông nghiệp tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị này cho Ủy ban nhân dân thành phố.-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Chủ tịch
Trương Tấn Sang